

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CAM LỘ**

Số: /BC-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Cam Lộ, ngày tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO

Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri

Thực hiện Công văn số 4386/UBND-TH ngày 27/9/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo kết quả giải quyết, giải trình ý kiến, kiến cử tri gửi đến kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (được nêu tại Báo cáo số 207/BC-HĐND ngày 8/7/2024 và Báo cáo số 210/BC-HĐND ngày 9/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh); UBND huyện báo cáo theo phụ lục 1,2 đính kèm.

Kính gửi Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND-UBND tỉnh biết, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- VP ĐDBQH tỉnh;
- VP HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT. HU - TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, PVP, CV;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Anh Tuấn

Phụ lục 1:
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI
GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 26, HĐND TỈNH KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
(Những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương)
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /10/2024 của UBND huyện)

Số TT	Nội dung ý kiến, kiến nghị	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
A	Kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh (Nêu tại Báo cáo số 210/BC-HĐND ngày 9/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)		
I	Cử tri trên địa bàn huyện Cam Lộ kiến nghị:		
1	Ngành giáo dục tăng cường quản lý công tác dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị	<p>Trong những năm qua, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động dạy thêm, học thêm theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác có liên quan. UBND huyện đã ban hành Công văn số 743/UBND-GDĐT ngày 05/7/2024 về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện: Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường trực thuộc quán triệt đến cán bộ, giáo viên nâng cao chất lượng dạy và học chính khóa, nghiêm cấm hành vi ép buộc, gợi ý học sinh học thêm; tăng cường công tác quản lý và có biện pháp xử lý đối với cán bộ, giáo viên tổ chức dạy thêm không đúng quy định; đồng thời phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền các quy định về dạy thêm, học thêm để học sinh, cha mẹ học sinh và Nhân dân được biết, giám sát và thực hiện đúng quy định; phối hợp với UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm đối với các đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý, đặc biệt đối với giáo viên tham gia dạy thêm và tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp dạy thêm trái quy định; 8/8 xã, thị trấn đã ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn.</p>	

2	<p>Trên tuyến Quốc lộ 9 lượng xe lưu thông rất nhiều, đặc biệt là xe trọng tải lớn chạy từng đoàn gây mất an toàn cho người dân tham gia giao thông, nhất là trên tuyến đường này có nhiều trường học, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đề nghị Sở Giao thông Vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh tăng cường kiểm tra gắn biển hạn chế tốc độ, đồng thời khảo sát lắp hệ thống đèn tín hiệu giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông</p>	<p>UBND huyện đã giao Ban An toàn giao thông huyện, Công an huyện phối kết hợp với Văn phòng Quản lý Đường bộ II.5 kiểm tra, rà soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn An toàn giao thông trên tuyến này. Hiện nay, Văn phòng Quản lý Đường bộ II.5 đã tổ chức cắm hệ thống biển báo đầy đủ (biển đoạn đường thường xảy ra tai nạn, biển báo trường học, điểm giao đường ưu tiên, biển hạn chế tốc độ...), đồng thời sơn lại toàn bộ vạch kẻ đường, hệ thống đèn tín hiệu đã được sửa chữa hoạt động tốt. Ban An toàn giao thông huyện đã kiến nghị Khu Quản lý Đường bộ II, Ban An toàn giao thông tỉnh đầu tư hệ thống đèn tín hiệu Ngã tư đường vào Cửa (Tờ trình số 244/TTr-UBND ngày 24/10/2024). Kính đề nghị HĐND-UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, giải quyết để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.</p>	
B	Kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh (Nêu tại Báo cáo số 207/BC-HĐND ngày 8/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)		
1	<p>Thực hiện Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 15/10/2007 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất liên quan đến địa giới hành chính giữa xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ và phường 4, thị xã Đông Hà. Căn cứ theo quyết định, các bên liên quan đã tập trung, thống nhất và đã giải quyết xong vấn đề xâm canh giữa nhân dân của hai xã Cam Hiếu huyện Cam Lộ và Phường 4 Thành phố Đông Hà,</p>	<p>Vấn đề trên đã được UBND huyện chỉ đạo UBND xã Cam Hiếu và các đơn vị liên quan xử lý, giải quyết dứt điểm, ổn định tình hình: Ngày 05/7/2024, UBND xã Cam Hiếu đã mời hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tỷ, Khu phố 3, Phường 4, Thành phố Đông Hà và các hộ dân thôn Định Xá đến làm việc. Gia đình ông Nguyễn Văn Tỷ tự nguyện trả lại đất cho các hộ dân thôn Định Xá được thống nhất trên thực địa. Hiện nay, các hộ dân thôn Định Xá, xã Cam Hiếu đã trồng cây trên phạm vi đất nói trên và sử dụng ổn định.</p>	

<p>không còn tình trạng tranh chấp xảy ra.</p> <p>Tuy nhiên đến năm 2014, khi phân diện tích của các hộ dân thuộc thôn Định Xá, xã Cam Hiếu đến kỳ khai thác xong chuẩn bị trồng lại thì hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tỷ, ở Khu phố 3, Phường 4, Thành phố Đông Hà đã tự ý đưa máy móc san ủi và trồng cây trên phần diện tích 1,54 ha là diện tích đất rừng của nhân dân Cam Hiếu đang sản xuất thuộc địa giới hành chính của xã Cam Hiếu. Sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Cam Hiếu phối hợp UBND phường 4 để tập trung giải quyết và trực tiếp UBND huyện đã làm việc với UBND thành phố Đông Hà để giải quyết việc hộ ông Nguyễn Văn Tỷ lấn chiếm đất trồng rừng sản xuất của các hộ dân thôn Định Xá, xã Cam Hiếu. Qua nhiều phiên làm việc, giải quyết và đã qua 01 chu kỳ khai thác nhưng hộ ông Nguyễn Văn Tỷ vẫn không chấp hành trả lại diện tích đất rừng đã lấn chiếm cho các hộ dân thôn Định Xá, không những vậy còn tiếp diễn mở rộng việc lấn chiếm thêm diện tích và trồng cây trên đường mòn dân sinh cũng là đường</p>		
--	--	--

	<p>địa giới hành chính giữa xã Cam Hiếu huyện Cam Lộ và Phường 4 Thành phố Đông Hà. Sự việc trên kéo dài đã ảnh hưởng đến quyền lợi của bà con nhân dân và tình hình an ninh trật tự của địa phương. Đề giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, kính đề nghị các cấp quan tâm xem xét chỉ đạo, giải quyết.</p>		
--	---	--	--

Phụ lục 2

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI
GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 26, HĐND TỈNH KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2021-2026**
(Những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh)
(Kèm theo Báo cáo số _____/BC-UBND ngày ____/10/2024 của UBND huyện)

TT	Nội dung kiến nghị	Kết quả giải quyết/ Đề xuất hướng giải quyết	Đề xuất thời hạn giải quyết dứt điểm	Ghi chú
A	Kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh (Nêu tại Báo cáo số 210/BC-HĐND ngày 9/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)			
I	Cử tri xã Cam Thủy kiến nghị:			
1	<p>Nghiên cứu điều chỉnh Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND, ngày 31/5/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị, ban hành quy định, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương, vốn đối ứng ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trong đó cần quy định cụ thể nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được sử dụng để đầu tư nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục thuộc lĩnh vực ANTT như nâng cấp, sửa chữa hệ thống camera an ninh</p>	<p>Đối với những khó khăn, vướng mắc về cơ chế hỗ trợ thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM và đề xuất điều chỉnh giảm tỷ lệ đóng góp của nhân dân tại NQ số 21/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND tỉnh, UBND huyện đã có Báo cáo số 237/BC-UBND ngày 19/6/2024 gửi UBND tỉnh và các Sở ngành liên quan xem xét, giải quyết.</p> <p>Đối với hạng mục thuộc lĩnh vực ANTT như nâng cấp, sửa chữa hệ thống camera an ninh: Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND tỉnh không quy định. Tuy nhiên, theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trong đó quy định tại mục III, nội dung thành phần số 10: giữ vững an ninh quốc phòng, an ninh trật tự và xã hội nông thôn; cơ chế hỗ trợ thực hiện theo điểm b, khoản 1, mục V: hỗ trợ 1 phần từ ngân sách nhà nước.</p> <p>Kính đề nghị HĐND-UBND tỉnh quan tâm xem xét</p>		

2	<p>Trong xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, sau trận lũ lịch sử cuối năm 2020 và đại dịch covid - 19 ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Vì vậy việc huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao ở huyện gặp nhiều khó khăn. Thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh huyện Cam Lộ được phân bổ 20 tỷ đồng, đối với nguồn vốn hỗ trợ trên chưa đảm bảo nhu cầu thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, đề nghị HĐND tỉnh quan tâm chỉ đạo, UBND tỉnh tranh thủ nguồn lực cho huyện Cam Lộ để hoàn thành các tiêu chí huyện NTM nâng cao, kiểu mẫu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025</p>	<p>Thời gian qua, UBND huyện luôn nhận được quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí của tỉnh và các Sở ngành cấp tỉnh để đầu tư xây dựng huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Bên cạnh nguồn lực huy động thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ, UBND huyện tích cực huy động các nguồn lực, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, bố trí kinh phí đầu tư các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của huyện. Nguồn vốn đầu tư lồng ghép ngoài chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ ngân sách nhà nước, từ năm 2021 đến nay đã huy động đạt trên 536 tỷ đồng, thực hiện đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn, xây mới, sửa chữa hệ thống trung tâm học tập cộng đồng, đầu tư kiến thiết thị chính, chỉnh trang nông thôn, phục vụ xây dựng nông thôn mới..</p> <p>Tuy nhiên, nhu cầu đầu tư các công trình, phần việc để bảo đảm tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ở huyện, xã và đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất đạt chuẩn trường chuẩn quốc gia, nâng các chuẩn theo quy định còn rất lớn nhưng nội lực của huyện còn hạn chế; để đạt được mục tiêu xây dựng huyện NTM nâng cao trong năm 2024 và kiểu mẫu vào năm 2025, ngoài sự nỗ lực, quyết tâm của huyện, kính đề nghị HĐND-UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ thêm nguồn kinh phí để huyện hoàn thành nhiệm vụ theo đúng lộ trình đặt ra</p>		
---	---	--	--	--

II	Cử tri xã Cam Chính và một số địa phương trên địa bàn huyện kiến nghị			
1	<p>Thực hiện quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc bãi bỏ quyết định số 27/2014/QĐ-UBND, ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh, quy định về khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình trên địa bàn tỉnh. Đến nay một bộ phận người dân tại vùng nông thôn gặp nhiều khó khăn, cụ thể: Không có đất để đắp các công trình dân sinh như nhà ở, vườn tược, chuồng trại, muốn có đất người dân phải đi mua tại các mỏ với giá thành cao do phí vận chuyển xa; Đất dư thừa khi san gạt mặt bằng khó xử lý, muốn xử lý phải vận chuyển đến nơi đổ thải của huyện; cử tri kiến nghị tỉnh nên có chính sách đặc thù đối với các trường hợp này nhằm giải quyết khó khăn cho người dân, nhất là người dân ở vùng nông thôn, đồng thời thuận lợi cho địa phương trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn vùng nông thôn</p>	<p>Thực tế thời gian qua, có xảy ra nhiều trường hợp như người dân phản ánh nhưng huyện không có thẩm quyền giải quyết. UBND huyện nhận thấy đây là vấn đề cần quan tâm giải quyết để nhân dân giảm bớt khó khăn, vì vậy đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri.</p>		
2	<p>Trên tuyến Cao tốc Cam Lộ - La Sơn trong thời gian vừa qua có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, trước tình hình trên Bộ GTVT đã phân luồng các loại xe tham gia giao thông trên tuyến. Nhân dân đề nghị Bộ Giao thông Vận tải nên phân luồng các loại xe tải trọng lớn lưu thông trên trên cao tốc,</p>	<p>Vấn đề này đã được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị ban hành văn bản số 89/ĐĐBQH ngày 22/5/2024 gửi Bộ Giao thông vận tải và Cục Đường bộ Việt Nam về việc điều chỉnh phân luồng giao thông cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị; UBND tỉnh Quảng Trị ban hành văn bản số 105/UBND-KT 14/6/2024 gửi Bộ Giao thông Vận tải.</p>		

	không tham gia trên tuyến quốc lộ 1A nhằm giảm nguy cơ mất an toàn cho người dân tham gia giao thông trên tuyến Quốc Lộ 1A.	<p>Về nội dung phân luồng trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Cục Đường bộ Việt Nam đã có Văn bản số 5827/CĐBVN-TCGT ngày 22/8/2024 yêu cầu Khu Quản lý đường bộ II, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tổ chức triển khai điều chỉnh lại vạch sơn tim đường, đồng thời điều chỉnh hệ thống biển báo hiệu đường bộ trên tuyến phù hợp với phương án tổ chức giao thông và cập nhật, điều chỉnh nội dung trong Phương án tổ chức giao thông trên tuyến theo thẩm quyền được giao.</p> <p>Kính đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm kiến nghị các cấp có thẩm quyền tổ chức phương án phân luồng các phương tiện lưu thông đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và an toàn giao thông.</p>		
III Cử tri trên địa bàn huyện Cam Lộ kiến nghị:				
1	UBND tỉnh rà soát các dự án động lực trên địa bàn tỉnh chậm triển khai hoặc không triển khai để có giải pháp thu hồi tránh gây lãng phí	<p>UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ các dự án động lực của tỉnh, huyện trên địa bàn huyện như dự án: Dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ - là huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 30/4/2024; dự án giao thông liên huyện Gio Linh – Cam Lộ thuộc dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị (BIIG2) đoạn qua địa bàn huyện,..</p> <p>Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn hướng dẫn các hồ sơ, thủ tục, đôn đốc các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để sớm triển khai thực hiện; đối với dự án quá thời gian, UBND huyện chủ động đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền chấm dứt. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan, chủ quan, các thủ tục thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và các</p>		

		<p>nguyên nhân khác từ nhà đầu tư, do đó không triển khai đúng theo cam kết, như: Các dự án chăn nuôi công nghệ cao tại xã Cam Tuyền của Công ty Cổ phần Việt Tiến HT và Công ty Cổ phần Thành Sen QT; dự án Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao FAM tại xã Cam Tuyền.</p> <p>Kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai dự án theo đúng tiến độ và cam kết.</p>		
2	<p>UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chuyên môn thẩm định, tham mưu cho tỉnh sớm phê duyệt quy hoạch vùng huyện tích hợp trong quy hoạch của tỉnh</p>	<p>Trong quá trình hoàn thiện các nội dung nhiệm vụ quy hoạch vùng huyện Cam Lộ, một số nội dung, nhiệm vụ triển khai còn chậm do phải đợi đồ án Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt và công bố, từ đó có cơ sở để rà soát, bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung theo quy hoạch tỉnh (như dự báo quy mô dân số, tỷ lệ đô thị hóa, quy mô đất xây dựng, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội,..).</p> <p>Đến nay, nhiệm vụ quy hoạch vùng huyện đã cơ bản hoàn chỉnh. UBND huyện đã có Tờ trình số 228/TTr-UBND ngày 10/10/2024 gửi Sở Xây dựng thẩm định nhiệm vụ. Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng sớm tổ chức thẩm định, để UBND huyện có cơ sở triển khai các bước tiếp theo, trình UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí, hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch trong điều kiện ngân sách của huyện còn gặp nhiều khó khăn.</p>		